
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2565 

วันพุธที ่26 ตุลาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.25 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์  
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 ประธานสภากรุงเทพมหานครกล่าวชื่นชม เด็กชายศิราพัช ศรีงาม อายุ 12 ปี 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศาลาคู้ เขตมีนบุรี ทำ CPR ช่วยเหลือเด็กอายุ 6 ขวบ  
จนรอดชีวิตจากการจมน้ำ 
 1.2 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง 
        - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย เรื่อง โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ   
   3.1 ญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการเก็บค่าโดยสาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ  
   3.2 ญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว 

           - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมทั้ง 2 ญัตติพิจารณาพร้อมกัน และมีสมาชิกสภาฯ 

เสนอญัตติให้ผู้ว่าฯ ถอนญัตติทั้ง 2 ญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ วินิจฉัยเป็นญัตติซ้อนญัตติทำให้ญัตติทั้ง 2 ญัตติตกไป 
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      3.3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
     - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วัน และกำหนดเวลาการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
  6. ทีป่ระชุมมีมตใิห้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป ดังนี้ 
      1. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  2. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้า  
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม ให้กับกรุงเทพมหานคร 
ตามเงื่อนไข 
       3. ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา  
จุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
       4. ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา  
ออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
    
             

เลิกประชุมเวลา 13.10 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


